

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด  
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๑

## ทวยเทพมาอนุโมทนาเรื่องราวสงเคราะห์โลก

(โยมจากอำเภอกวาปีปทุม มหาสารคาม ถวายเช็ครวม ๖,๕๐๐ บาท) เออ วาปีปทุมนี้เราอยู่ที่นั่นแต่ก่อน คือย้ายจากวาปีปทุม มหาสารคามแล้วมาอยู่ที่นี่ ฟังมาทราบทีหลังนะ ฟังมาบอกเร็วๆ นี่ว่าหลวงตามหาบัวอยู่ตรงนี้แหละ อำเภอกวาปีปทุม มหาสารคาม

ลืมที่ว่าเครื่องตรวจตามันเท่าไรเราซื้อ (๑๘๕,๕๒๐,๐๐๐ บาท) นี่ซื้อเครื่องมือแพทย์ตา เฉพาะตานะ ๑๘๕,๕๒๐,๐๐๐ บาท เฉพาะตาเสียก่อนนะ คือเราเจาะจงเอาตาเสียก่อน คนตาบอดไม่มีความหมาย อยากรู้ก็ได้ตาก่อน เอาตาก่อน จากนั้นก็ต่อไปเรื่อยๆ เฉพาะตานี้ ๑๘๕,๕๒๐,๐๐๐ บาท ที่เขาเขียนไว้นั้น เขียนไว้ทางเข้ามา เขาเขียนสูงๆ ว่าเงินวัดนี้เงินเพื่อโลก เราไม่เก็บ เขียนไว้นั้น ก็เป็นเงินเพื่อโลกจริงๆ ไม่เก็บ มีเท่าไรออกช่วยโลกทั้งนั้นๆ เลย ที่จะหามาเป็นของส่วนตัวก็ไม่เห็นมีอะไรจำเป็น เพราะเขาถวายเหลือเพื่ออยู่แล้ว นั้น มันก็ออกไปที่จำเป็นๆ บกพร่องๆ ให้

เฉพาะตา ๑๘๕,๕๒๐,๐๐๐ บาท นี่ทั่วๆ ไปนะ ทั่วไปทั้งประเทศนั้นแหละ ทางอุดรนี้น่าจะได้มากกว่าเพื่อน มันอยู่ใกล้มันมากวนบ่อย โรงพยาบาลศูนย์อุดรคว่าไปแล้ว ๓๘ ล้านบาท นอกจากนั้นก็ทั่วประเทศ (ลาวเอาไป ๓๐ ล้านบาทตาอย่างเดียว) ไปทางเวียงจันทน์ละมั้ง เวียงจันทน์ขึ้นอยู่กับกรรมเหมือนกันนะ เราไม่ได้ตำหนิท่านผู้หนึ่งผู้ใด ผู้ที่จะรับเราก็ไม่ตำหนิ ที่จะให้เราก็พร้อมอยู่แล้วที่จะให้ แล้วอยู่ๆ ก็ใช้หัวदनกมาเป็นกำแพงขวางกั้นเอาไว้ระหว่างลาวกับไทย ฟากแม่น้ำโขงกันไว้ เขารับไม่ได้ บอกกำลังเป็นใช้หัวदनก

นอกจากนั้นยังจะสร้างตึกคนไข้ให้อีก ให้เยอะ จนกระทั่งปานนี้จะได้ตึกหลายหลัง ได้เครื่องมือเกี่ยวกับการรักษาโรคมามาก ไม่น้อยนะ แต่นี้ก็อย่างว่ามันกรรม มันตะมันถิบมันยันกัน ไล่ลันกับฟันละมันกัดกันเลือดสาดอยู่นั้น ลันกับฟันจะเป็นที่ไหนไป ลันก็อยู่ในฟัน ฟันก็อยู่กับลัน กัดกันเลือดสาด เริ่มให้แล้ว นี่เราเตรียม คราวนี้จะเตรียม เขาอาจจะทราบล่วงหน้าก่อนก็ได้ เพราะเราก็พุทธธรรมด่าว่าจะเตรียมไปเวียงจันทน์ ไปช่วยฝั่งลาวทางนั้น เตรียมของเรียบร้อยแล้วอยู่ๆ ก็เป็นใช้หัวदनกขึ้นมา

พวกเขาเอง กรรมมันดลบันดาลอะไรก็ไม่รู้ พวกเขาเองก็ดกกันกัน ทางนี้เลยไม่ให้เสีย ไม่ให้ ยกจากเวียงจันทน์มาแล้วก็ใส่ไปทางภาคเหนือทางเชียงใหม่ รถตั้งห้าหกคัน ๑๐ ล้อนะ (๑๐ ล้อประมาณ ๕ คันไปให้แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย) มาได้ที่เวียงจันทน์นี้เราเตรียมพร้อมแล้ว คือยกจากนี้ไปทางภาคเหนือเลย ไปที่คันรถนะ

ไปสองเที่ยว (๕ คันรถ ๑๐ ล้อ) ที่เราเตรียมพร้อมแล้วว่าจะไปเวียงจันทน์ พลาดที่นั่น ก็เข้าทางเชียงใหม่ภาคเหนือเลย ๕ คันรถหรืออะไรสี่มแล้ว มีแต่ของดี ๆ ทั้งนั้นยกไป ทุ่มทางเชียงใหม่ แล้วกลับมาอีกเอากันอีก ทางเวียงจันทน์เลยไม่ได้ ใช้หัวदनกกิน หัวมัน เลยไม่ได้ละทางเวียงจันทน์

มันก็บันดลบันดาลเหมือนกันนะ นี่พร้อมจะให้แล้ว ทางนั้นไม่พร้อมที่จะรับ มัน แผลกอยู่นะ ก็เราเตรียมจะเอาไปช่วยแล้ว ขาดตกบกพร่อง แม้แต่ตีกรักษาคณจีบใช้ ได้ป่วยเราก็จะให้ ๆ ใช้หัวदनกมันตันทีเดียวแหลกหมด แดกกระจายเลย ไม่ได้ แยก จากนี้ก็ขึ้นทางเชียงใหม่ ให้เชียงใหม่ไปแล้วกลับมาอีก ขาดตกบกพร่องอะไรบ้างเอาอีก ไปอีกเชียงใหม่ นะ ทางเชียงใหม่ไปสองหน อย่างนั้นละการช่วยโลก

การช่วยโลกนี้บอกได้เลยว่าเราไม่อดไม่อั้นเรื่องการเปิดในหัวใจนะ แต่มัน ขึ้นอยู่กับตัววัตถุ จะมีมากน้อยเพื่อสนองความต้องการเท่าไรนั้นเป็นอีกอันหนึ่ง แต่ จิตใจที่เปิดรับโลกนี้เปิดเต็มที่เลย ธรรมทั้งหมดไม่ได้ไปรวมที่ไหน ขอให้ใจบริสุทธิ์ พอใจบริสุทธิ์ปิ้งเดียวเท่านั้นเมตตธรรมไปอยู่นั้นหมดเลย จิตใจเลยอ่อนนิ่มไปหมด อ่อนนิ่มไปเลย จิตใจดวงนั้นกับเมตตาเป็นอันเดียวกันนะ

นี่เราก็ได้ทำมาแล้ว ทำมาไม่ได้มีเสียตายอะไร แเย็บออกมาถ้ามีตาก็จะมองดู หัวใจโลกเป็นอย่างไร มีแต่ความขาดแคลนเต็มบ้านเต็มเมือง แม้กระทั่งสัตว์ อย่าวว่า แต่มนุษย์ที่มาบ่นกันอื้อ ๆ เต็มเมืองไทยเลย สัตว์เขาก็มีเหมือนกันความจำเป็น แต่เขา ไม่ได้บ่นเหมือนพวกเรา พวกเรานี้ปากเปราะ เราก็สุดละในกำลังวังชาของเรา ตลอดถึง ลมหายใจ ถึงใจที่เป็นต้นเหตุมันลงไปด้วยความเมตตาทั้งนั้นเลย เราไม่เอาอะไร ไม่ เอา ไม่คิด มีมากมีน้อยไม่เคยมาคิดเรื่องส่วนตัวเลย มีแต่ออกข้างนอก ๆ

ส่วนมากจำเป็นก่อนแล้ว ที่เรายังไม่มีสิ่งของทางนั้นจำเป็น ๆ พอได้มาก็ออก ปูบ ๆ เพราะความจำเป็นมันรออยู่แล้ว ทุกวันนี้ก็เป็นอยู่อย่างนั้น นอกจากมันไม่ พอที่จะสงเคราะห์ก็รอไปเป็นจังหวะบางอย่าง บางอย่างที่มีมาแล้วก็เอาเลยไปเลย ๆ นั้นโกดังใหญ่ ๆ เห็นไหมนั้น กองพะเนินของวัตถุไทยทาน ส่วนมากแจกตาม โรงพยาบาลเป็นอันดับหนึ่งที่โกดังเต็ม สั่งเข้ามา ๆ โรงพยาบาลโรงไหนมาพระที่เป็น เวยยามศาลาครัวไฟกับโกดังนั้นเป็นอันเดียวกัน เป็นผู้รับผิดชอบคนเดียวกัน ท่าน รับผิดชอบจัดให้ ๆ เรียบร้อย ๆ ไปเลย ตลอดนะ ให้ขนาดนั้นละ ไม่มีคำว่าเสียตาย ไม่มี น้ำหนักเท่าเมตตานั้น อำนาจแห่งความเมตตามีเท่าไรออกหมด สำคัญความเมตตา ความสงสาร พอจิตอิ่มตัวพอแล้วที่น้ำมันไหลล้นออกไป ออกเรื่อย ๆ มีแต่ความเมตตา ออกจากหัวใจดวงนี้ ออกเป็นความเมตตาไปหมดเลย

วันหนึ่งมาฝันแปลกๆ เหมือนกัน แต่เราไม่พูดมันจะเป็นการยอตัว ไม่พูดสะ  
หากแปลกประหลาด เราไม่เคยฝันอย่างนี้ ฝันอัศจรรย์อยู่นะ เราไม่เคยฝันจริงๆ ฝัน  
แบบนี้ อาจจะร้อนถึงเทวบุตรเทวดาทำวมหาพรหมก็ได้ การทำความดีของเราต่อโลกนี้  
อาจกระเทือน จึงเข้ามาประสานกับความฝันเรา ทางนั้นลงมาประสานกับความฝันของ  
เรามาอนุโมทนาด้วย ว่าอย่างนั้นจริงๆ นะ พวกท้าวสักกเทวราชพวกอะไรเข้ามาในฝัน  
พวกทวยเทพทั้งหลายมาอนุโมทนาในเรื่องที่เราสงเคราะห์โลกนี้เป็นที่พอใจ อย่าว่า  
ตั้งแต่มนุษย์มนา เทวบุตรเทวดายังได้รับ นั่นฟังซิ เราไม่เคยได้ยินว่าเทวบุตรเทวดา  
ได้รับส่วนกุศลจากเรา มาบอกในความฝันถึงรู้ พวกนั้นก็ได้รับเหมือนกัน เพราะเมตตา  
ธรรมท่วมแดนโลกธาตุ ไม่มีสูงมีต่ำ เมตตาธรรมถึงหมดเลย นี่ละพวกเหล่านี้ได้รับ  
แปลกประหลาดอยู่

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

[www.luangta.com](http://www.luangta.com) หรือ [www.luangta.or.th](http://www.luangta.or.th)

และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน *FM 103.25 MHz*

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ